



KIẾN XƯƠNG

Tạo đà bứt phá từ công nghiệp

(Tiếp theo trang 1)



Nghề may công nghiệp phát triển ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện Kiến Xương.

ký kết hợp tác lâu dài với khách hàng nước ngoài. Từ năm 2020 đến nay đã có trên 40 doanh nghiệp thành lập mới, mở rộng quy mô địa bàn hoạt động, góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 của huyện đạt 1.741 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2020. Một số ngành hàng phát triển ổn định như ngành dệt may ước đạt 21,1 triệu sản phẩm, giấy da các loại đạt 0,62 triệu đôi, gạch nung và không nung ước đạt 37,6 triệu viên, sản phẩm thủ công mỹ nghệ chạm bạc đạt 33.500 sản phẩm.

Công ty TNHH Thanh Vân (xã Vũ Quý) chuyên may áo jacket xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và Mỹ là một điển hình. Bà Ngô Thị Hồng Vân, Giám đốc Công ty cho biết: Hơn 10 năm làm nghề may, tới năm 2018 tôi đã phát triển doanh nghiệp, bình quân doanh thu đạt 6 tỷ đồng/năm. Được sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, đầu năm 2021 tôi đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất sang xã Hòa Bình tạo việc làm thêm cho 70 lao động. Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song nhờ việc ký kết dài hạn trực tiếp với đối tác nước ngoài nên doanh nghiệp vẫn hoạt động ổn định, bảo đảm đủ việc làm và thu nhập cho công nhân. Dự kiến doanh thu năm 2021 sẽ tăng 40% so với năm 2020.

Trong quá trình đẩy mạnh phát triển công nghiệp, Kiến Xương cũng xác định rõ những hạn chế trong thu hút đầu tư, nhất là về hệ thống giao thông. Do đó, cùng với việc xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng các công trình, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các dự án đầu tư công, huyện còn chú trọng quảng bá hình ảnh, thế mạnh của huyện để thu hút các nhà đầu tư về địa bàn. Với những giải pháp phù hợp, tin rằng đến năm 2025 Kiến Xương sẽ đạt được các mục tiêu đề ra: Công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 84,2% trong cơ cấu kinh tế, kim ngạch xuất khẩu đạt 118,42 triệu USD trở lên, thu nhập bình quân đạt 77,38 triệu đồng/người/năm.

nhất là việc thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các CCN được coi là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện, đồng thời cũng là hướng đi phù hợp góp phần hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, chính sách "trái thăm dò" thu hút các nhà đầu tư và phát huy lợi thế có nguồn lao động dồi dào, đến nay Kiến Xương đã thu hút được 21 nhà đầu tư vào các CCN trên địa bàn. Ngoài mở rộng diện tích một số CCN, huyện đã thành lập mới thêm CCN Bình Minh và điều chỉnh thành lập CCN Cồn Nhất nâng tổng số lên 7 CCN. Đến nay, địa phương đã có 16 dự án trong các CCN đi vào sản xuất, kinh doanh với tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng. 5 CCN có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư.

Xác định phát triển công nghiệp là một trong những mục tiêu hàng đầu đưa kinh tế của huyện phát triển bền vững, trong giai đoạn tới Kiến Xương sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề huyện Kiến Xương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; đa dạng hóa về quy mô, loại hình và thành phần kinh tế, vừa tích cực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp tập trung vừa khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Bên cạnh việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, Kiến Xương sẽ tập trung xây dựng, hoàn thành việc nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương

Cùng với đó, huyện tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Hơn một năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề

của dịch Covid-19 song hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn huyện không chỉ duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định mà nhiều doanh nghiệp còn tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất,

HƯNG HÀ

Sẵn sàng đón năm học mới

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song để chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022, những ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh đến trường.

Chuẩn bị cho năm học mới, Trường Tiểu học Thống Nhất được đầu tư xây mới, cải tạo, sửa chữa các hạng mục: xây dựng 4 phòng học, công trình vệ sinh, tường bao, lán xe, sân thể dục..., thực hiện từ tháng 6/2021, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2021 với tổng kinh phí đầu tư gần 4 tỷ đồng. Cô giáo Lê Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học mới này nhà trường dự kiến đón gần 700 học sinh, chúng tôi rất phấn khởi khi được UBND xã đầu tư kinh phí xây mới, cải tạo các hạng mục đã xuống cấp giúp các em học sinh được học tập trong môi trường an toàn, sạch sẽ. Hiện nay, 4 phòng học đã hoàn thành, các hạng mục sửa chữa, nâng cấp đã hoàn thành 90% khối lượng công việc. Nhà trường thường xuyên giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm về chất lượng.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, huyện Hưng Hà đã đầu tư xây mới và nâng cấp 22 công trình trường học. Đến nay, tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa 1.412/1.456 phòng, đạt 97%; tỷ lệ phòng chức năng được kiên cố hóa 236/274 phòng, đạt bình quân 86%; 100% trường sử dụng nước sạch; 100% trường có đủ bàn ghế đủ tiêu chuẩn

thiết bị; tổ chức và lát nền các phòng học, sửa chữa, mua bổ sung bàn ghế... Đồng thời, xã cũng đầu tư trên 200 triệu đồng để thay mới toàn bộ hệ thống cửa sổ cho dãy phòng học khối THCS. Thấy giáo Nguyễn Đức Hiến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Tiểu học và THCS Dân Chủ được sáp nhập từ năm 2018, cơ sở vật chất đã xuống cấp. Được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và địa phương, đến nay cơ sở vật chất nhà trường đang từng bước được cải thiện. Cán bộ, giáo viên, học sinh rất phấn khởi vì chuẩn bị được dạy và học trong môi trường mới khang trang hơn. Hiện nay, các thầy cô giáo đang tập trung vệ sinh sân trường, phòng học, kiểm tra lại hệ thống trang thiết bị tại một số phòng chức năng, tổ chức cắt tỉa cây xanh trong khuôn viên nhà trường để đón 637 học sinh đến trường trong năm học mới.

Năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, huyện Hưng Hà đã đầu tư xây mới và nâng cấp 22 công trình trường học. Đến nay, tỷ lệ phòng học được kiên cố hóa 1.412/1.456 phòng, đạt 97%; tỷ lệ phòng chức năng được kiên cố hóa 236/274 phòng, đạt bình quân 86%; 100% trường sử dụng nước sạch; 100% trường có đủ bàn ghế đủ tiêu chuẩn

cho học sinh học tập. Ông Đinh Bá Khải, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Hiện nay vẫn còn một số cơ sở vật chất, trang thiết bị ở một số trường còn khó khăn, thiếu phòng học bộ môn, thiếu phòng chức năng hoặc công trình xuống cấp nhưng chưa có kinh phí đầu tư xây dựng hoặc cải tạo, nâng cấp kịp thời. Trong thời gian tới, chúng tôi tích cực tham mưu UBND huyện và huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất trường học; bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, giúp thầy cô giáo và các em yên tâm học tập.

Theo dự kiến, năm học 2021 - 2022 huyện Hưng Hà đón gần 50.000 học sinh ở các bậc học đến trường. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, các nhà trường trên địa bàn huyện còn chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn cho học sinh khi đến trường.

THANH THÙY



Trường Tiểu học Thống Nhất (Hưng Hà) chuẩn bị đón năm học mới.

THU THÙY

CÔNG TY TNHH CREATIVE SOURCE VIỆT NAM

Nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều mặt đời sống và sản xuất, để bảo đảm việc làm cho người lao động và phòng, chống dịch hiệu quả, Công ty TNHH Creative Source Việt Nam (xã Minh Lăng, huyện Vũ Thư) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Với phương châm vừa phòng, chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh, Công ty đã chủ động xây dựng,

triển khai kế hoạch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên tuyên truyền đến người lao động (NLD) về mức độ nguy hiểm

của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với các trường hợp đi từ tỉnh ngoài, đi du lịch khi về địa phương phải khai báo y tế. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện các trường hợp F0, do đó Công ty yêu cầu NLD nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp và khuyến cáo của ngành Y tế, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và duy trì sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công ty cũng thường xuyên tổ chức phun khử khuẩn đối với xe ra vào Công ty và tại các khu vực văn phòng, sản xuất. NLD và khách hàng phải đo thân nhiệt, sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào Công ty. Trong trường hợp NLD có dấu hiệu ho, sốt, khó thở sẽ được chuyển vào phòng cách ly tạm thời để khai thác lịch sử tiếp xúc cũng như xét nghiệm nhanh.

Hiện nay, Công ty TNHH Creative Source Việt Nam có 3.600 công nhân. Do đó, Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên phối hợp kiểm tra và nhắc nhở NLD thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Bố trí lực lượng giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch tại khu vực làm việc, nhà ăn. Có lực lượng cán bộ y tế theo dõi, giám sát sức khỏe NLD nhằm giải quyết kịp thời những tình huống liên quan đến dịch bệnh. Để bảo đảm an toàn, bữa ăn của NLD được chia làm 2 ca và chỗ ngồi có vách ngăn. Ngoài ra, Công ty có 22 lao động là người tỉnh ngoài đến làm việc, do đó đã



Công ty TNHH Creative Source Việt Nam nỗ lực phòng, chống dịch Covid-19.

hướng dẫn xét nghiệm, làm thể đi lại và có ô tô đưa đón riêng. Công ty yêu cầu NLD ký cam kết không tiếp xúc với người từ tỉnh ngoài về.

Cùng với các hoạt động trên, Công ty đã xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập phương án phòng, chống dịch. Thành lập đội phản ứng nhanh, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch. Công ty có ký túc xá dành riêng cho các chuyên gia sang làm việc để thuận tiện trong việc quản lý, giám sát phòng, chống dịch. Chị Hoàng Thị Thương, công nhân Công ty cho biết: Ban lãnh đạo yêu cầu NLD phải có trách nhiệm tìm hiểu và thực hiện nghiêm các quy định của ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Do đó, chúng tôi thường xuyên được tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch và theo dõi cập nhật các ca lây nhiễm trong nước, trong tỉnh. Qua đó, mỗi người đều ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó nâng cao trách nhiệm của mình trong phòng, chống dịch, bảo vệ chính mình và cộng đồng.

Cùng với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch, Công ty TNHH Creative Source Việt Nam đã ủng hộ 25 triệu đồng vào quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Những nỗ lực của Công ty TNHH Creative Source Việt Nam góp phần bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch và duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh.

MAI THÚY

CÁCH LY TẬP TRUNG 7 NGÀY VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH ĐÃ TIÊM ĐỦ LIỀU VẮC XIN COVID-19

(Công văn số 6288/BYT-MT ngày 4/8/2021 của Bộ Y tế)

Áp dụng với người được phép nhập cảnh Việt Nam đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19

ĐƯỢC PHÉP NHẬP CẢNH VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN

Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP) trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh

Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19* và có giấy chứng nhận tiêm chủng

Hoặc Đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19

Các giấy xác nhận phải được cơ quan có thẩm quyền cấp

CÁCH LY

Cách ly y tế tập trung 7 ngày

Tiếp tục theo dõi y tế 7 ngày tiếp theo**

XÉT NGHIỆM

Ngày thứ nhất, ngày thứ 7 tính từ ngày nhập cảnh

Ngày thứ nhất có thể sử dụng test kháng nguyên nhanh hoặc bằng phương pháp RT-PCR

Ngày thứ 7 bắt buộc phải sử dụng phương pháp RT-PCR mẫu đơn

Trường hợp có kết quả dương tính thì xử lý theo quy định

*Liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh **Trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh cách ly theo quy định khác

Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095

http://infographic.vn

